
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

********************  

ผู้เข้าประชุม  ทั้งสิ้น  ๑๔ คน 
 

๑. นายจันทร์  มีศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๒. นายประพันธ์  กองทรัพย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายบัวเรียน  ขันทะพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสาวน้ าฝน   ศิริวิชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายไสว  สมบูรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๖. นางสมจิตร  แสนชัยยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๗. นายสมโภชน์  นาเหนือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๘. นายภาวัฒ  อายุนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๙. นายอภิสิทธิ์  นามเดช   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๐. นางยุพาพร  สุดใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๑. นายสุรศักดิ์    อุทุมพิรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๒. นายวันที  พฤคณา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๓. นายฉลอง  ประสาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๔. นายสุพล  สุจริต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๕. นายสมพงศ์  คงเลข   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

 

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี) 
ผู้ลาประชุม (ไม่มี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๘  คน 
๑. นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๒. นายปุระชัย  พ านัก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายค าพันธ์  ศรีจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๔. นายทนงศักดิ์  เทศศรีเมือง หัวหน้าส านักงานปลัด 
๕. นางวนิดาพร  แถวพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๖. จ่าเอกนเรศ  เพ่ิมทอง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
๗. นางสาวสุวารี  คิรินทร์  ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง 
๘. นางสาวอรยา  ยุบลนารถ ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง 

 
 

/เริ่มประชุม..   



-๒- 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 - นายสมพงศ์  คงเลข (ปลัด อบต.กุดบง)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวแจ้งที่
ประชุมสภาฯ ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  ได้นัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕      
และวันนี้เป็นวันสุดท้ายปิดสมัยประชุมสามัญที่สอง มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุม 
จึงให้สัญญาณสมาชิกสภาฯ ประจ าที่ที่จัดไว้ให้ และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ด าเนินการ
การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 - นายจันทร์  มีศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวที่ประชุม การประชุมวันนี้
เป็นวันปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญที่สอง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่สอง ตามที่สภาฯ ประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาฯ 
ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันนี้เป็นวันปิดสมัยประชุม ครั้งต่อไปเป็นการประชุมสมัยสามัญที่สาม 
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕  
 ที่ประชุม ทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง หนังสือสั่งการ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯแจ้งที่ประชุม(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ประทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาแต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

  ๔.๑ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบการประกอบการดูดทรายในเขตพื้นที่ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง รายห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง (รายใหม่) 
 - ประธานสภาฯ กล่าวตามที่สภาฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบการประกอบการดูดทราย 
ตรวจสอบพ้ืนที่ ผลกระทบและเส้นทางการขนส่ง การขอประกอบการดูดทราย รายห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง  
ขอให้คณะกรรมการชี้แจง 
 - นายปุระชัย  พ านัก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง คนที่ ๑ ในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจสอบการดูดทรายในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดบง กล่าวชี้แจง รายงานผลการตรวจสอบ ผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ฟาหย่ง ตามที่สภาฯ มอบหมายตามบันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง           
ได้ขอประกอบการดูดทรายในบริเวณล าแม่น้ าโขง บ้านกุดบง หมู่ที่ ๕ คณะกรรมการได้ตรวจสอบ 
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ได้ผ่านการเห็นชอบประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุดบง และบ้านกุดบงใหม่แล้ว 
 
 

/๒. บริเวณ… 



-๓- 
 

 ๒. บริเวณพ้ืนที่ประกอบกิจการแม่น้ าโขง พ้ืนที่วางทรายได้เช่าพ้ืนที่นายเลี่ยม  สมบูรณ์ บริเวณ 
อยู่ใกล้กับ บริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด และอยู่ในโซนนิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและจังหวัดเห็นชอบ
สถานที่ประกอบการห่างจากเข่ือนป้องกันตลิ่งมากกว่า ๑,๐๐๐ เมตร(ประมาณการ) 
 ๓. สอบถามผู้ประกอบการใช้เส้นทางการขนส่งผ่านที่ดินนายเลี่ยม  สมบูรณ์ นายน า และนายโชค 
และใช้เส้นทางถนนสาธารณะ ซึ่งมีถนนเดิมออกถนนทางหลวงแผ่นดิน 
 ๔. เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนของประชาชน ยังไม่ด าเนินการ ประชาชน    
ยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ไม่บอกกล่าวผู้ประกอบการ ต้องท าการแก้ไข หากประชาชนเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย 
 จึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป 
 ที่ประชุม ทราบข้อมูลตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบการขอดูดทราย ของ 
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การควบคุมกิจ 
  การเลี้ยงสุกร พ.ศ...วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ กรรมการเต็มสภา(ต่อ) วาระท่ี ๑ 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม การพิจารณาวาระท่ี ๒ กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมด าเนินการตามข้อบังคับ สมาชิกสภาทุกท่านเป็นกรรมการ
แปรญัตติ ขอเสนอการแปรญัตติ 
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ ในฐานะกรรมการแปรญัตติตามร่างเป็นการควบคุมการเลี้ยงสุกร 
มาตรการที่ออกเป็นข้อบังคับเป็นการควบคุมผู้เลี้ยงด าเนินการต้องไม่ให้เกิดมลพิษ สุขภาระ ลักษณะ ต้องไม่ให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้ง กลิ่นเหม็น น้ าเสีย เสียงดังรบกวน และสร้างเหตุร าคาญ อ่ืน ตามร่าง จึงขอเสนอ
แปรญัตติ ข้อ ๘ สถานที่ตั้งของการเลี้ยงสุกรต้องห่างชุมชน ศาสนสถานโบราณ สถานศึกษา โรงพยาบาล           
สถานที่เลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟ้ืน หรือผู้พิการฯ (๑)ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร สุกร ๑-๒๐ ตัว     
(๒)ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร สุกร ๒๑-๕๐ ตัว (๓)ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร สุกร ๕๑-๕๐๐ ตัว ขอแปรญัตติ แก้ไข เป็นดังนี้ 
 (๑) สถานประกอบการที่มีสุกรตั้งแต่หนึ่งตัวถึงยี่สิบตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าสามร้อยเมตร 
 (๒) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ ยี่สิบเอ็ดตัว ถึง ห้าร้อยตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า    
ห้าร้อยเมตร วงเล็บ ๔ ให้แก้เป็น (๓) วงเล็บ ๕ ให้แก้เป็น (๔) จึงเสนอท่ีประชุมกรรมการพิจารณา 
 - ประธานกรรมการแปรญัตติ กล่าวมีท่านใดเสนอขอแปรญัตติอีกหรือไม่ 
 - นายภาวัฒน์  อายุนันท์ ส.อบต.หมู่ ๗ ในฐานะกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอแปรญัตติเพ่ิมเติม
ข้อความ (๑.๔) ห้ามช าแหละและจ าหน่าย เป็น กรณีสุกรป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ สุกรเป็นโรคระบาดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ห้ามช าแหละและจ าหน่าย ต้องมีการจัดการซากสุกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงเสนอท่ีประชุพิจารณา 
 - ประธานฯ ขอมติเห็นชอบนายสุพล  สุจริต นายภาวัฒ  อายุนันท์ เสนอ 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม… 



-๔- 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ข้อ ๑๓ (๑.๔) ห้ามช าแหละและจ าหน่าย  
    มติเป็นเอกฉันทใ์ห้แก้ไข 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข ตัดทอน เปลี่ยน จ านวนสุกร และระยะห่างชุมชนฯ ข้อ ๘ (๑) 
    (๒) (๓) มติเป็นเอกฉันท์ให้ตัดทอน แก้ไขระยะห่างตามที่เสนอ 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวในข้ออ่ืนๆ ไม่มีการแปรญัตติ แก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิมที่สภารับหลักการ 
ต่อไปให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง       
การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ....ตามข้อบังคับการประชุมจะไม่มีการอภิปราย ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุม ว่าเห็นควร
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
     เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ....มติเป็นเอกฉันท์ 
    ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การบริหารกิจการ 
  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ....วาระที่ ๒ กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่สภาได้อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว          
เป็นสามวาระรวดเดียว ในวาระนี้ เป็นการพิจารณากรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยประธานที่ประชุมเป็น           
ประธานกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกในฐานะกรรมการแปรญัตติได้เสนอค าแปรญัตติ 
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ ในฐานะกรรมการแปรญัตติ กล่าวตามที่สภาฯได้รับหลักการ      
วาระที่ ๑ แห่งร่างข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จากการตรวจสอบศึกษาเป็นการเสนอโดย
ยกเลิกข้อบัญญัติเดิมทั้งฉบับ แต่การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ตามข้อบัญญัติเดิม เขตจ านงค์เป็นการ
บริหารกิจการโดยสมาชิกผู้ใช้น้ ากับองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกันบริหาร แต่ร่างใหม่ที่เสนอไม่มีผู้แทน อบต.  
ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งอาจผิดวัตถุประสงค์ และขัดกับหลักข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ จึงขอเสนอแปรญัตติเพ่ิมเติมผู้แทน อบต. ด้วย ข้อ ๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความ “ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่น้อยกว่าสองคนและผู้ใช้น้ าที่ได้รับเลือกตั้งมาจากสมาชิกผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่บริการของสถานีสูบน้ านั้น” 
 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าแต่ละแห่งมีจ านวน          
ไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบงไม่น้อยกว่าสองคน และ
ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ าที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าในพื้นท่ีบริการของสถานีสูบน้ านั้น วรรคสอง สาม สี่ คงเดิม 
 - ประธานฯ กล่าวตามที่นายสุพล  สุจริต เสนอขอแปรญัตติเพ่ิมเติมผู้แทนองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดบง ขอที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ 
 
 

/มติที่ประชุม… 



-๕- 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีน่ายสุพล  สุจริต เสนอขอแปรญัตติเพิ่มเติม แก้ไข ข้อ ๘  
    วรรคหนึ่ง เป็น “ให้คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าของสถานีสูบน้ า 
    ด้วยไฟฟ้าแต่ละแห่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน ประกอบด้วย 
    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ไม่น้อยกว่าสองคนและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ า 
    ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าในพื้นที่บริการของสถานีสูบน้ านั้น”  
    มติเป็นเอกฉันท ์
 

 - ประธานฯ กล่าว กรรมการท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ หากไม่มี วาระที่ ๓ ขั้นลงมติแห่ง          
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ....ตามข้อบังคับ
การประชุมวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปราย ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง  
    การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ...มติเห็นชอบให้ตราเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติ พิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการดูดทรายในเขตพื้นที่ต าบลกุดบง 
   รายห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ได้ยื่นหนังสือ ให้สภาฯ 
เห็นชอบประกอบการขอดูดทรายในบริเวณแม่น้ าโขงพ้ืนที่บ้านกุดบง หมู่ ๕ ซึ่งผ่านการเห็นชอบของประชาคม
หมู่บ้านบ้านกุดบง-บ้านกุดบงใหม่ แล้ว จึงยื่นเรื่องการขอประกอบการดูดทรายรายใหม่ ในเขตโซนนิ่งที่             
องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบแล้วสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบการดูดทรายของสภาเข้าท าการ
ตรวจสอบตามรายงานคณะกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อก าหนดของสภาฯ เกี่ยวกับ
การประกอบการดูดทราย ทั้งการขอต่อใบอนุญาต การขอประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการต้องด าเนินการใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙ กฎหมายป่าไม้ กฎหมายเจ้าท่า ในส่วนของสภาฯ 
พิจารณาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ และหลักเกณฑ์ของสภาฯ 
  ๑. ผ่านประชาคมเห็นชอบให้ด าเนินการไม่ว่าของต่อใบอนุญาตหรือประกอบการใหม่ 
  ๒. ผ่านการตรวจของคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งข้ึน 
  ๓. หากขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นเรื่องต่อส านักงานที่ดินจังหวัดก่อน 
  ๔. การพิจารณาเห็นชอบของสภาฯ  
 ตามเงื่อนไขของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ได้ด าเนินการประกอบการรายใหม่ ผ่านหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดแล้ว แต่ไม่ประกอบการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ยังไม่ปรากฏ จึงขอตั้ง
ข้อสังเกต และหลักข้อกฎหมายไว้ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม จะอภิปรายตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอ
ความเห็นที่ประชุม 

/ความเห็น… 



-๖- 
 

 ความเห็นที่ประชุม เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง ประกอบการดูดทรายบริเวณ 
     ล าน้ าโขงบ พื้นที่หมู่ ๕ บ้านกุดบง เพื่อยื่นเอกสารตามระเบียบ 
     ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘ ญัตติอื่นในกิจการสภาฯ (ไม่มี) 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ที่ให้การด าเนินการ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบทุกระเบียบวาระ ขอปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
  ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
        ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 

       ( นายสมพงศ์  คงเลข )   ( นายจันทร์  มีศรี )  
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 


